

Trung cấp y là ngành học đặc thù vì liên quan đến sức khỏe của con người vì thế nên Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã có chế độ đặc biệt liên quan đến vấn đề chi trả đào tạo ngành y sĩ đa khoa.

Theo thống kê của Tổng cục Y tế thế giới, Việt Nam tình trạng thiếu nhân lực ngành y sĩ 1 số nơi khá nghiêm trọng như đồng bằng sông Cửu Long số lượng y bác sĩ chỉ bằng phân nửa tỉ lệ bình quân của các nước.

Trước tình hình thiếu hụt y bác sĩ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội ngày càng tăng cao, mặt số trường kinh tế - kỹ thuật dù không liên quan đến lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành y tế cũng tham gia đào tạo nghề y để cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường bình thường cho ngành y tế.

Chi trả đào tạo trung cấp ngành y phải là ưu tiên hàng đầu.

Tại Nghị quyết 46 NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị khẳng định: Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo đặc biệt. Trong Chương số 06/2008 của Bộ Y tế cũng ghi rõ: Các trường học có số đào tạo chuyên ngành không thuộc về lĩnh vực y sinh học không được đăng ký mở ngành đào tạo nhân lực y tế. Tại công văn số 1470/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế cũng quy định về việc tuyển sinh, đào tạo học viên làm việc.



Xem thêm: Nên chọn Trường nào để theo học?

Chương trình đào tạo y sĩ đa khoa của Việt Nam được chia thành 2 trình độ đào tạo đó là trung cấp y sĩ đa khoa và bậc đại học gọi là bác sĩ đa khoa.

Thời gian đào tạo y sĩ đa khoa thông thường là:

- Học 02 năm đối với người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp văn hóa cấp 3.

Học trung cấp y sĩ ngành điều dưỡng

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 10:17 - Cập nhật lần cuối Thứ hai, 24 Tháng 5 2021 16:37

- Học 03 năm để vào ngành và tốt nghiệp trung học cấp 9, để tiếp tục ngành này và phải học bổ sung văn hóa để hoàn thành chương trình THPT cấp 3 và học nghề y. Đây là chương trình phân luồng giáo dục nghề nghiệp sau Trung học cấp 9 của Bộ GD-ĐT để các em có thể học nghề nghiệp ngay từ cấp 9 không muốn học lên cấp 3 để sau này thi để học.

- Học 01 năm để vào ngành và đã hoàn thành khóa học Trung cấp chuyên nghiệp, CĐ, ĐH của các nhóm ngành học khác nhau của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tiếp tục học trung cấp y chuyên để tiếp này chương trình phải học 1 năm vì học để có miễn và chuyên để làm toàn bộ các môn học để tiếp tục các chương trình tiếp đây các em theo học. Do vậy, ngành để tiếp tục học viên này vào học luôn chuyên khoa, chuyên ngành y sĩ mà không phải mất thời gian đào tạo nghề nghiệp kiến thức khoa học để tiếp tục như Chính trị, Pháp Luật, Tin Học, Thủ Dục, Quốc Phòng, Ngoại Ngữ ...

Chương trình đào tạo y sĩ đa khoa được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là chương trình học lý thuyết cung cấp kiến thức y khoa cơ bản và bệnh học như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Truyền nhiễm, Vi – Ký, Giải Phẫu... và nội dung học tập lâm sàng. Giai đoạn 2 là tập trung học thực hành y lâm sàng, thực tập, thực tập trong môi trường y khoa thông thường là các Trung tâm y tế, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa do Trường trung cấp y khoa Pasteur ký kết hợp đồng để học viên thực tập thực hành dưới sự hướng dẫn và giám sát của giảng viên bác sĩ Phòng Chẩn đoán.

Sau khi hoàn tất chương trình học lý thuyết và thực hành để đi vào kiến thức xét tốt nghiệp, ngành học cấp để cấp bằng Y sĩ đa khoa để hành nghề y hoặc có thể tiếp tục học lên bác sĩ theo quy chế tuyển sinh liên thông của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế.

Ngành y sĩ đa khoa là ngành được thừa nhận quy chế tuyển sinh liên thông Bác sĩ của Bộ GD-ĐT có phần khác biệt và được quy định như sau:

Ngành có bằng tốt nghiệp y sĩ hoặc y sĩ đa khoa được đăng ký tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH các ngành y đa khoa, y học cấp truyền, y học dự phòng. Ngành nghề có bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc các ngành sức khỏe để cấp tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật y học.

Trường đây, y sĩ đa khoa chỉ có thể liên thông lên bác sĩ đa khoa, y sĩ y học cấp truyền phải liên thông lên bác sĩ y học cấp truyền..., mà không được liên thông chéo ngành.

Học trung cấp y sĩ ngành điều dưỡng

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 10:17 - Cập nhật lần cuối Thứ hai, 24 Tháng 5 2021 16:37



Trung cấp y sĩ đa khoa học ở đâu tốt?

Trong thời gian đây nhu cầu về tài nhân y khoa trong ngành y tế nước ta có 1 phần sai sót của nhân viên y tế, do vậy các phòng ng tin truy n thông đã nêu ra vấn đề ch t l ng đào tạo y khoa ở Việt Nam.

Ch t l ng đào tạo y khoa bao gồm t ngu n tuy n sinh đ u vào đ n ch ng trình đào tạo đ u ra 1 số c s đào tạo là không đ ng đ u. Ngo i tr các Tr ng trung cấp y khoa có uy tín nhu n năm kinh nghi m trong lĩnh vực đào tạo y khoa nh Tr ng trung cấp y khoa Pasteur, Trung cấp Quân Y thu c Bộ qu c phòng còn 10 số tr ng đa ngành kinh tế k thu t cũng tham gia đào tạo y sĩ đa khoa thì ch t l ng nhân lực ngành y tế cũng đáng ph i suy ng m.

Tham gia đào tạo ngành y sĩ đa khoa ở Việt Nam ngoài nh ng tr ng đào tạo chuyên sâu về y khoa nh Quân Y 1, Y khoa Pasteur, Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì còn có nh ng tr ng đa ngành cũng đã m mã ngành đào tạo y sĩ. Về tên gọi và mã ngành thì không có gì khác nhau nh ng trong thực tế có số khác biệt về nội dung đào tạo và c s v t ch t vì th ng thì Tr ng đa ngành về n thi u th y cô có kinh nghi m và Labo thực hành cho sinh viên y khoa. Vì th không ng c nhiên khi có y sĩ tiêm ch ng tiêm nh m n c c t cho tr t i th tr n Cao Lãnh (t nh Đ ng Tháp), có y sĩ thì l i ch a c p nh t n i nh ng ki n th c c b n về y học, sinh học, di truy n học, sinh hóa về n r t quan tr ng cho ngành y thì đây là y u về Y thu t, Y lý hay Y đ c?

R t khó đánh giá ch t l ng đ u ra, nh ng chúng ta có th so sánh t l có vi c làm của sinh viên Tr ng y khoa sau khi t t nghi p nhu h n h n so v i sinh viên học ngành y tr ng đa ngành không chuyên sâu đào tạo ngành y.

Đ i v i ngành đào tạo chăm sóc sức khỏe, ch t l ng đào tạo y khoa là quan tr ng h n h t. Nhu u về vi c cho th y khi ch t l ng đào tạo nhóm ngành sức khỏe th p, bao gồm c trình đ u và k năng tay nghề của y sĩ, thì nguy c t vong b nh nhân tăng cao vì nh ng sai sót của y bác sĩ trong quá trình ch n đoán, đ u tr . Đây là nh ng tai n n ngh nghi p có th ngăn ng a

Học trung cấp y sĩ ngành điều dưỡng

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 10:17 - Cập nhật lần cuối Thứ hai, 24 Tháng 5 2021 16:37

Được nhận và được ngành đào tạo y khoa đào tạo bài bản để cho ra ngành y sĩ về lý, giải phẫu và giàu y đức.

Nếu muốn học ngành y để làm việc trong lĩnh vực y khoa, bạn hãy liên hệ Trường Trung cấp Y khoa Pasteur là trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành y tế về các chuyên ngành Y sĩ đa khoa, [điều dưỡng đa khoa](#).

Văn phòng tuyển sinh tại tỉnh Thái Nguyên: Số 3 ngõ 158 đường Phan Đình Phùng - Thành Phố Thái Nguyên: **Điện thoại: 0208.6556333**

Văn phòng tuyển sinh tại Tp Hà Nội: Số 110 Tô Vĩnh Diện - Khuông Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở).

Điện thoại tổng số: 04.6296.6296 – 09.8259.8259